



THE UNIVERSITY OF

WAIKATO

Te Whare Wānanga o Waikato

NEW ZEALAND

CỬ NHÂN KINH DOANH

QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG VÀ KINH DOANH SỐ

Hợp tác cùng trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, Việt Nam



ĐẠI HỌC WAIKATO VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Đại học Waikato (Waikato), hợp tác cùng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), mang đến cơ hội học tập ngay tại Hà Nội-Việt Nam và nhận bằng Cử nhân Kinh doanh (BBus) được quốc tế công nhận. Học sinh vượt qua kỳ thi đầu vào đại học tại Việt Nam có thể theo học Chương trình BBus chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng hoặc Kinh doanh số trong 3,5 năm (tương đương với 7 học kỳ). Khi trở thành sinh viên của Waikato, bạn sẽ đồng thời được hưởng tất cả các dịch vụ và hỗ trợ dành cho sinh viên tại NEU. Sau khi hoàn thành chương trình, bạn sẽ được cấp bằng BBus xếp hạng quốc tế từ Waikato.

Trường Quản lý Waikato (WMS)

Trường Quản lý Waikato (WMS-Waikato Management School) là một trong những nơi tốt nhất thế giới để học tập về kinh doanh. Chúng tôi được xếp hạng nằm trong Top 1% các trường đào tạo về kinh doanh hàng đầu trên toàn thế giới, với Chứng nhận Triple Crown danh giá từ EQUIS, AMBA và AACSB. Trong Bảng xếp hạng QS về các trường đại học uy tín nhất trên thế giới năm 2022 theo lĩnh vực đào tạo, Waikato thuộc Top 300 trong Nghiên cứu về Kinh doanh và Quản lý. Điều này đảm bảo sinh viên sẽ đạt được bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới và được nhà tuyển dụng tin tưởng. Waikato tự hào là trường đại học đa văn hóa, đón nhận sinh viên đến từ 60 quốc gia khác nhau tại các cơ sở của trường ở New Zealand. Là một phần của chương trình học, sinh viên sẽ có cơ hội tận hưởng một hoặc hai học kỳ du học tại New Zealand.

Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế (STIE)

Viện thương mại và Kinh tế (STIE-School of Trade and International Economics), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những Viện đào tạo uy tín nhất tại trường đại học hàng đầu Việt Nam về Kinh tế, Quản lý và Quản trị Kinh doanh. Sinh viên tốt nghiệp STIE đã và đang giữ những vị trí quan trọng trong Chính phủ cũng như trong khu vực Công lập và tư nhân. Trên phương diện quốc tế, STIE và NEU đã phát triển mạng lưới toàn cầu với các trường đại học và các tổ chức tư nhân hàng đầu trên thế giới. Chương trình Cử nhân Kinh doanh Waikato (BBus) về Quản lý Chuỗi Cung ứng và Kinh doanh số thực hiện tại Việt Nam với sự hợp tác với Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân hứa hẹn mang đến cơ hội học tập và trải nghiệm tuyệt vời cho sinh viên tại Việt Nam và những cơ hội nghề nghiệp tốt cho tương lai.



Lê Gia Cát Tiên (Kathryn)

Việt Nam

Cử nhân Kinh doanh – Quản lý chuỗi cung ứng

“Ba mẹ tôi đã định hướng cho tôi chọn Đại học Waikato vì New Zealand là một quốc gia yên bình, người dân rất thân thiện và dễ mến. Quản lý chuỗi cung ứng là một chuyên ngành thực sự thú vị với triển vọng cao cho tương lai của tôi. Nhân viên của Waikato cũng luôn sẵn lòng giúp đỡ khi tôi cần. Nếu bạn muốn thành công, lời khuyên của tôi là tiếp tục cải thiện tiếng Anh cũng như kỹ năng mềm của bạn. Hãy tự tin và là chính mình”

Hoàng Minh Trí Nguyễn

Việt Nam

Cử nhân Kinh doanh – Quản lý chuỗi cung ứng và Kinh doanh Số

“Tôi đã học tại Đại học Waikato được ba năm và em gái tôi cũng học ở đây. Tôi thực sự thích môi trường và con người nơi đây. Tôi đã có được rất nhiều người bạn tốt. Học tập tại đây giúp tôi tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo và phương tiện truyền thông xã hội. Tôi thực sự thích những môn học về lãnh đạo giao tiếp (Communication leadership). Nếu bạn muốn làm tốt, hãy tập trung vào tiếng Anh của mình. Đừng ngại cởi mở và hãy trò chuyện nhiều hơn.”



KẾT CẤU CHƯƠNG TRÌNH

Trong học kỳ đầu tiên, bạn sẽ phải hoàn thành chương trình cơ sở, được thiết kế nhằm xây dựng Kỹ năng tiếng Anh cần thiết để làm quen với giáo dục theo phong cách phương Tây. Trong học kỳ thứ hai và thứ ba, bạn sẽ được tiếp cận với tất cả các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi thông qua các môn học cơ bản về Kinh doanh. Trong năm thứ hai, bạn sẽ bắt đầu học các môn học nâng cao hơn về Quản lý chuỗi cung ứng hoặc Kinh doanh số. Vào năm học cuối, bạn sẽ được thực hành kỹ năng của mình trong thế giới thực thông qua việc hoàn thành các đề án nghiên cứu, thực hành kinh doanh, thực tập tại các công ty trong và ngoài nước.

Học kỳ 1 – Tháng 9 đến tháng 1

Chương trình cơ sở (áp dụng cho cả hai chuyên ngành)

Tiếng anh nền tảng	Kỹ năng học tập	Nền tảng cho Nghiên cứu về Kinh doanh	Tư duy phân biện
--------------------	-----------------	---------------------------------------	------------------

Cử nhân Kinh doanh: Ngành Quản lý chuỗi cung ứng

Bạn sẽ học cách thiết kế và quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời học cách quản lý vận hành lưu thông hàng hóa từ thô đến thành phẩm một cách nhanh chóng trên khắp thế giới - bằng tàu hỏa, xe tải, máy bay hoặc tàu thủy. Bạn sẽ phát triển các kỹ năng để dự báo nhu cầu của khách hàng, xác định số lượng đặt hàng và học cách phân tích kỹ thuật số đối với các vấn đề liên quan đến thiết lập lịch trình.

Kế hoạch học tập

Kỳ Mùa xuân – Tháng 3 đến tháng 7

Kỳ Mùa thu – Tháng 9 đến tháng 1

N1	Quản lý Vận chuyển đa phương tiện	MGSYS101 Kinh doanh Kỹ thuật số và Quản lý Chuỗi cung ứng	ACCTN101 Kế toán quản trị	STMGT101 Giới thiệu về Quản trị	DIGIB101 Thế giới Kinh doanh số	FINAN101 Giới thiệu về Tài chính	ECONS101 Kinh tế Kinh doanh và nền kinh tế New Zealand	MRKTG101 Marketing căn bản
N2	SCMGT200 Kinh doanh Logistics	MNMG202 Quản trị đa văn hóa trong doanh nghiệp	ECONS205 Phân tích Dữ liệu ứng dụng trong Kinh doanh	Đi thực tế/Hội thảo về Quản lý chuỗi cung ứng	SCMGT202 Chuỗi cung ứng toàn cầu	DIGIB201 Tạo giá trị bằng Phân tích truyền thông xã hội	DIGIB202 Kinh doanh Công nghệ cao	SCMGT203 Quản trị vận hành
N3	DIGIB302 Xu hướng Công nghệ Kinh doanh số	DIGIB304 Áp dụng Kinh doanh số tại Doanh nghiệp	PRMGT302 Thực hành Quản lý dự án	DIGIB303 Quản lý chuyển đổi Kinh doanh số	Đề án nghiên cứu về Quản lý chuỗi cung ứng	SCMGT303 Thiết kế chuỗi cung ứng	Nghiệp vụ ngoại thương	WSOMM396 Thực tập về quản lý



Cử nhân Kinh doanh: Ngành Kinh doanh số

Những doanh nghiệp thành công nhất là các doanh nghiệp số tiên tiến hiểu được lợi ích của việc áp dụng các công nghệ mới như điện toán đám mây, dữ liệu lớn, phân tích, trò chơi hóa và Internet vạn vật.

Trong chương trình đào tạo này, bạn sẽ được phát triển kết hợp các kỹ năng kinh doanh và công nghệ thông tin cần thiết để trở thành một nhà quản lý kinh doanh số, từ đó bạn có thể tư vấn cho các doanh nghiệp trong việc áp dụng công nghệ để tăng lợi nhuận và hiệu suất.

Kế hoạch học tập

Kỳ Mùa xuân – Tháng 3 đến tháng 7

Kỳ Mùa thu – Tháng 9 đến tháng 1

Y1	Kinh doanh Quốc tế	MGSYS101 Kinh doanh số và Quản lý Chuỗi cung ứng	ACCTN101 Kê toán quản trị	STMGT101 Giới thiệu về Quản trị	DIGIB101 Thế giới Kinh doanh số	FINAN101 Giới thiệu về Tài chính	ECONS101 Kinh tế Kinh doanh và nền kinh tế New Zealand	MRKTG101 Marketing căn bản
Y2	SCMGT200 Kinh doanh Logistics	MNMG202 Quản trị đa văn hóa trong doanh nghiệp	ECONS205 Phân tích Dữ liệu ứng dụng trong Kinh doanh	DIGIB200 Công cụ Quản lý dự án	Đi thực tế/ Hội thảo về Kinh doanh Kỹ thuật số	DIGIB201 Tạo giá trị bằng Phân tích truyền thông xã hội	DIGIB202 Kinh doanh Công nghệ cao	SCMGT203 Quản trị vận hành
Y3	DIGIB302 Xu hướng Công nghệ Kinh doanh Kỹ thuật số	DIGIB304 Áp dụng Kinh doanh số tại Doanh nghiệp	PRMGT302 Thực hành Quản lý dự án	DIGIB303 Quản lý chuyển đổi Kinh doanh số	Đề án nghiên cứu về Kinh doanh số	SCMGT303 Thiết kế chuỗi cung ứng	E-logistics	WSOMM396 Thực tập về quản lý

Cơ hội nghề nghiệp

- Nhà quản lý kinh doanh
- Chuyên viên phân tích Hệ thống Kinh doanh
- Nhà quản lý trải nghiệm khách hàng
- Nhà phân tích dữ liệu
- Nhà quản lý hoặc tư vấn Kinh doanh số
- Chuyên gia Marketing số
- Nhà quản lý Thương mại điện tử
- Doanh nhân
- Nhà nhập khẩu/xuất khẩu
- Cố vấn về Thương mại quốc tế
- Kiến trúc sư Logistics
- Giám đốc điều hành
- Nhà quản trị mua sắm
- Nhà quản lý dự án
- Nhà quản lý chuỗi cung ứng
- Nhà phân tích hệ thống
- Doanh nhân về công nghệ
- Quản lý kho





Yêu cầu nhập học:

Tiếng Anh: Điểm IELTS trung bình đạt ≥ 5.5 và không có điểm thành phần nào dưới 5.0; hoặc “Đạt” bài thi tiếng anh của ĐH Waikato, New Zealand.

Học lực: Tốt nghiệp Trung học phổ Thông với điểm trung bình (GPA) lớp 12 tối thiểu là 7/10.

Bằng tú tài quốc tế (IB): Bằng tốt nghiệp với tối thiểu 24 điểm

Hoa Kỳ: Bằng tốt nghiệp trung học và Điểm SAT-1 (thi vào lớp 12) đạt tối thiểu 1000 điểm, kết hợp với điểm Đọc hiểu phản biện và Toán học.

Đối với các yêu cầu nhập học khác, vui lòng liên hệ với Đại học Waikato

Thông tin về Chương trình

- Chi phí: NZ\$6,780
- Thời gian nhập học: Tháng 9 và Tháng 1
- Thời lượng: 3,5 năm (7 học kỳ), toàn thời gian
- Hạn nộp hồ sơ: ngày 01/09 và ngày 01/01 hàng năm

LIÊN HỆ:

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ chúng tôi qua:

[✉ vienthuongmaikinhtequocte.neu.edu.vn/](mailto:vienthuongmaikinhtequocte.neu.edu.vn/)

[✉ ceci-stie@neu.edu.vn](mailto:ceci-stie@neu.edu.vn)

[✉ facebook.com/tmktqt.neu](https://facebook.com/tmktqt.neu)



THE UNIVERSITY OF
WAIKATO
Tē Whare Wānanga o Waikato
NEW ZEALAND

FOR THE PEOPLE
KO TE TANGATA

The University of WaikatoPrivate
Bag 3105
Hamilton 3240
New Zealand

0800 WAIKATO
0800 924 528
info@waikato.ac.nz
waikato.ac.nz